

Source :

มติชน (ตจว.)

Date :

1 มี.ค. 2561

Page :

1,8

No:

61069617

เฮลส์กรานต์หยุดยาว5วัน

กรม.ไฟเขียว'12-16เม.ย.'
กฟผ.ระดมแต่งดำต้ำาน'ศิริ'
ซีไร่อำนาจเล็กโรงไฟฟ้าใต้
ปี60'มติชน'กำไร89.7ล้าน

กรม.เคาะเทศกาลสงกรานต์หยุด
ยาว 5 วัน 'บิ๊กตุ๋'จีเจ้าหน้าที่ทำงาน
เต็มทีลดสูญเสีจากจราชร ลั่น
ไม่กำหนดเป้ามุ่งเสียชีวิตให้น้อย
ที่สุด 'คลัง'วาง 34 โครงการใน
4 มิติ พัฒนาคุณภาพชีวิตบัตร
คนจนเฟส 2 สหภาพ กฟผ.นัด
แต่งดำประท้วง'ศิริ' ซีไม่มีอำนาจ
เซ็นเอ็มโอยู (อ่านต่อหน้า 8)

สงกรานต์

กรม.เคาะหยุดสงกรานต์5วัน

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.ได้เพิ่มวันหยุดชดเชยช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้ 1 วัน คือวันที่ 12 เมษายน รวมเป็นหยุด 5 วัน ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 12-วันจันทร์ที่ 16 เมษายน เพราะเคยหยุดอยู่แล้ว กฎหมายก็มีอยู่แล้ว หากตรงกับวันเสาร์-วันอาทิตย์ ก็ให้หยุดชดเชยให้ ต้องเลือกว่าจะชดเชยให้หลังหรือก่อน คิดว่าชดเชยให้ก่อนจะดีกว่า เพราะให้คนเดินทาง หากชดเชยช่วงหลังคงไม่ค่อยเกิดประโยชน์เท่าใด ส่วนข้าราชการต้องทำงานต่อเนื่องทุกหน่วยงานที่ต้องทำงานบริการประชาชนต้องทำงาน งานที่จะต้องทำต่อ จะทิ้งไม่ได้ อีกเรื่องคือการลดความสูญเสียจากการจราจร เรื่องนี้มันอยู่ที่คนทั้งนั้นจะโทษเจ้าหน้าที่อย่างเดียวไม่ได้ ดังนั้น รดจะคว่ำจะชนก็อยู่ที่คนขับ อีกทั้งยังมีคนเมาอีก

หวังกระตุ้นศก.-ท่องเที่ยว

“ทั้งหมดคือการไม่รู้จักรักควบคุมตัวเอง รัฐบาลมีกฎหมายทุกอย่าง ผิดก็จับ ดำเนินคดีมีอยู่แค่นั้น จะทำอะไรได้มากกว่านั้น แล้วปีนี้ผมจะไม่ให้เอาตัวชีวิตว่าสงกรานต์นี้จะสูญเสียเท่าใดแต่ก็จะทำให้ได้มากที่สุด ให้ตายน้อยที่สุด ผมจะวัดจากการสูญเสียทั้งปี ถ้ามาดูแล 4-5 วัน มันไม่ใช่ ต้องทำให้ทุกอย่าง ให้ประชาชนมีจิตสำนึก กินเหล้าเมื่อใดอย่างขึ้นรถ คนขับกินเหล้าไม่ได้พักผ่อนอย่าไปขึ้น แต่ทุกคนก็ยอมรับกันหมด เพราะถึงเวลาก็ยกากกลับบ้าน ทยอยไปเดี๋ยวก็ถึงบ้านเอง แต่ที่มันเกิดเพราะคนคนเดียวคือ คนขับรถ ดังนั้น คนขับรถ คนโดยสารต้องเตือนกัน เรื่องขับรถเร็วอีก ต้องใช้ความเร็วตามที่กำหนด บางคนบอกพระดี ถ้ามันเร็ว 80 พระก็ไปหมดแล้ว ห้อยก็องค์ก็ไม่อยู่หรอก” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

พ.อ.อิทธิฤทธิ์ ไชยบุญวัฒน์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุม ครม.ว่า การอนุมัติให้มีการหยุดเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนภาคธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว และขอให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนสามารถวางแผนการดำเนินการต่างๆ ล่วงหน้าได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม นายกฯได้ดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเตรียมงาน และวางแผนงานล่วงหน้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

เตรียม34โครงการช่วยคนจนเฟส2

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า แนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ลงทะเบียนคนจนเฟส 2) ขณะนี้มีผู้มาแจ้งความเข้าร่วมโครงการ 6 ล้านคนนั้น มีโครงการให้ผู้แจ้งความประสงค์เลือก 34 โครงการ ใน 4 มิติ ประกอบด้วย มิติที่ 1 การมีงานทำ มี 5 โครงการ เช่น การจัดหางานในประเทศและต่างประเทศโดยกระทรวงแรงงาน โครงการแฟรนไชส์สร้างอาชีพเพื่อผู้มีรายได้น้อยโดยกระทรวงพาณิชย์ โครงการตลาดประชารัฐโดยกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น

แหล่งข่าวกล่าวว่ามี 2 โครงการฝึกอบรมอาชีพและการศึกษา มี 10 โครงการ เช่น โครงการฝึกอาชีพเร่งด่วนนอกประสงค์ (ช่างชุมชน) โดยกระทรวงแรงงาน โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการมหาวิทยาลัยประชาชนโดยธนาคารออมสิน โครงการให้ความรู้ทางการเงินแก่เกษตรกรลูกค้าผู้มีรายได้น้อย โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นต้น

แหล่งข่าวกล่าวว่า มิติที่ 3 การเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ มี 11 โครงการ เช่น โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาอาชีพ โดย ธ.ก.ส. โครงการสินเชื่อผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการสินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ โครงการสินเชื่อ Street Food โดยธนาคารออมสิน เป็นต้น และมิติที่ 4 การเข้าถึงสิ่งจำเป็นพื้นฐาน เช่น การจัดหาที่ดินทำกิน โครงการให้กู้ยืมเงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ออส.) และกระทรวงการคลัง การออมเพื่อการเกษียณอายุสำหรับแรงงานนอกระบบโดยกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

แหล่งข่าวกล่าวว่า นอกจากนี้ ยังมีโครงการเร่งด่วน 7 โครงการ คือ 1.การจัดหางานในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งกระทรวงแรงงานแจ้งว่ามีตำแหน่งว่างงานในประเทศ 114,449 อัตรา และตำแหน่งงานว่างในต่างประเทศ 7,065 อัตรา 2.หลักสูตรการฝึกอาชีพเร่งด่วนช่างนอกประสงค์ (ช่างชุมชน) โดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน หลักสูตรอบรม 60 ชั่วโมง เป้าหมาย 87,902 คนทุกชุมชนทั่วประเทศ เพื่อนำไปประกอบอาชีพ ช่างนอกประสงค์ (ช่างชุมชน) โดยให้ผู้เข้ารับการฝึกสามารถปฏิบัติงานซ่อมไฟฟ้าได้ ซ่อมประปาได้ ซ่อมประตู หน้าต่างได้ ตัดหญ้าสนามได้ ซ่อมแซมผนัง-กระเบื้องได้ และทาสีรั้ว พร้อมทั้งให้เครื่องมือชุดช่างนอกประสงค์กับผู้ผ่านการฝึกอบรม

ทีมหมอประชารัฐฟันใครทำอะไร

แหล่งข่าวกล่าวว่า 3.โครงการแฟรนไชส์สร้างอาชีพเพื่อผู้มีรายได้น้อย โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เช่น ใจแอนลูกชิ้นปลาระเบิดเกิดเท็ง กิมซุนหมูบั้ง ใช้เงินลงทุนเพียง 2 หมื่นบาท 4.ตลาดประชารัฐ โดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์จัดพื้นที่ให้ขายสินค้า 5.โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มี 110 หลักสูตร

แหล่งข่าวกล่าวว่า 6.โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน โดยธนาคารออมสินลงนามความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาจัดทำหลักสูตรพัฒนาอาชีพ เพื่อฝึกอาชีพที่เป็นที่ต้องการของตลาดผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรจะได้รับใบรับรองสามารถนำมาเป็นหลักฐานยื่นขอสินเชื่อเชื่อกับธนาคารออมสิน และ 7.โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาอาชีพ โดย ธ.ก.ส. อัตราดอกเบี้ย 0% สำหรับ 6 เดือนแรก สามารถกู้ได้สูงสุด 50,000 บาทต่อราย ผ่อนชำระสูงสุด 5 ปี

“ในการเลือกผู้ลงทะเบียนจะสมควรทำอะไรนั้น ทีมหมอประชารัฐหัวใจ จะเป็นผู้แนะนำให้กับผู้มาแจ้งความประสงค์ โดยจะมีผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (AO) สัมภาษณ์รายคนเพื่อวิเคราะห์ปัญหา สอบถามความประสงค์ เช่น การทำงาน การฝึกอบรมอาชีพ เป็นต้น และจะต้องติดตามว่าผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายนั้น มีการพัฒนาอย่างไร หรือมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นหรือไม่เพียงใด” แหล่งข่าวกล่าว

‘บิกตู’รับไทยถูกมองตลาดเช็ทซ์

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ให้สัมภาษณ์กรณีนายฮายัม บาท รัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวของแกมเบีย ระบุเตือนนักท่องเที่ยวตะวันตกที่นิยมเดินทางเข้าไปในแกมเบียว่า ไม่ใช่จุดจุดหมายปลายทางด้านเช็ทซ์ หากต้องการเช็ทซ์ทัวร์ให้ไปประเทศไทยว่า ต้องยอมรับว่ามีคาค่าแล้วเช่นนี้มานาน และยังมีคนหากินในอาชีพเหล่านี้อยู่ ดังนั้น ต้องช่วยกันแก้ปัญหาอาชีพและรายได้ให้กับคนเหล่านี้ ที่สำคัญคนเหล่านี้ยินดีเปลี่ยนแปลงอาชีพที่ไม่ถูกต้องหรือไม่

“ขอรับรองว่า อย่าพูดอะไรให้ประเทศมันเสียหายมากนัก พอใครจะว่าอะไรมา ต้องทำตามและใช้กฎหมายของเราให้ได้ ทุกอย่างมันต้องดีขึ้น ต้องช่วยกันสร้างพหุและสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงคุณภาพที่ไม่มีเรื่องเหล่านี้ ขอรับรองต้องช่วยกันชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆ เจ้าหน้าที่ก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายให้ได้ การดำเนินการทางกฎหมายจะทำให้มีผู้เดือดร้อนจำนวนมากต้องมาคว่ำทำอย่างไรจะไม่เกิดผลกระทบในวงกว้างจนมากเกินไป จนส่งผลกระทบต่อภาพรวมอื่น” นายกรัฐมนตรีกล่าว

‘ดอน’ได้พาดพิงไทยเมืองเช็กซ์

นายดอน ปรมดีรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า ไทยได้ทำหน้าที่สืบทอดไปแล้ว ยังไม่ทราบว่าจะทางนายฮามัทหมัดเตนาอย่างไร ที่พุดพาดพิงประเทศไทย อยากให้เรื่องนี้จบโดยเร็ว ส่วนจะเป็นอย่างไรที่นายฮามัทหมัดเตนาหรือไม่ถือเป็นเรื่องของไทย ก็ต้องว่ากันไป หากไม่จริงก็เป็นเรื่องดี ถ้าจริงก็อยากให้ลดลงหน่อย ซึ่งหลายประเทศก็มีลักษณะนี้

“ผมเชื่อว่าไม่มีใครสนใจสิ่งที่ประเทศเกมเบียพุดด้วยซ้ำไป และคำพุดของรัฐมนตรีเกมเบียก็ไม่มีน้ำหนักในเวทีระหว่างประเทศมากนัก ไม่เหมือนกับจีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีความแตกต่างกัน ดังนั้น ไม่ใช่ใครพุดอะไรก็จะเป็นข่าวกระพือไปทั่วโลก อย่างไรก็ตาม จะไม่ดำเนินการฟ้องร้อง เพราะอาจจะเกิดความผิดพลาดของนายฮามัทหมัดเตนา และระดับรัฐมนตรีจะไม่มีพุดพาดพิงกันถึงขนาดนี้ เราตรวจสอบตัวเองให้เรียบร้อย อย่าให้เป็นอย่างที่เขาว่ากันแล้วกัน หากเป็นก็ต้องแก้ไข” นายดอนกล่าว

สหภาพกฟผ.นัดแต่งดำประท้วง

นายศิริชัย ไม้งาม ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สร.กฟผ.) เปิดเผยว่า วันที่ 28 กุมภาพันธ์ สหภาพ กฟผ.ได้รณรงค์ให้พนักงาน กฟผ.ทั้งหมดแต่งชุดดำและส่วนหนึ่งจะเดินทางมายังกระทรวงพลังงานในช่วงเช้าเพื่อคัดค้านกรณีที่ นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ใช้อำนาจเกินหน้าที่ในการลงนามเอ็มโอยูกับเครือข่ายต่อต้านโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่-เทพา โดยให้ถอนการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และให้มีการศึกษาพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์ (เอสไอเอ) ภายใน 90 วัน

“สหภาพ กฟผ.ไม่ต้องการจะทะเลาะกับองค์กรภาคเอกชนหรือเอ็นจีโอที่เห็นต่างในการให้ยกเลิกโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ เราเคารพความเห็นอยู่แล้ว แต่สิ่งที่คัดค้านคือการใช้อำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานที่ลงนามโดยฝ่ายเดียว ไม่ถูกต้อง ควรจะต้องเป็นเรื่องของคำสั่งจากนายกรัฐมนตรีหรือมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)” นายศิริชัยกล่าว และว่า เพราะการดำเนินงานด้านต่างๆ ของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน กระบี่และเทพา ในช่วงที่ผ่านมา กฟผ.ทำตามคำสั่งของ ครม.และนายกรัฐมนตรีภายใต้แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า (พีดีพี-2015) ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) และ ครม.ทั้งสิ้น ดังนั้น การไปลงนามขอชดเชยของนายศิริจึงเป็นการใช้อำนาจที่เกินเลยหน้าที่หรือไม่

นายศิริชัยกล่าวว่า การรณรงค์พนักงาน กฟผ.แต่งชุดดำครั้งนี้จะทำเพียงวันเดียวเท่านั้น หากได้คำตอบจากกระทรวงพลังงานหรือภาครัฐที่เกี่ยวข้องก็จะกลับมาหารือกันเพื่อกำหนดทำที่อีกครั้งว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปหรือไม่ ส่วนการหารือกับผู้ว่าการ กฟผ.คนใหม่นั้น

ยังไม่ได้มีการดำเนินการเนื่องจากเพิ่งมีการแต่งตั้งจากบอร์ดกฟผ. แต่นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ ประธานบอร์ด กฟผ.ได้นัดจะหารือพูดคุยด้วยในเร็วๆ นี้

‘วิกรม’แนะไทยเชื่อมจิ้นต้นศก.

ที่สยามพารากอน ในงานสัมมนา “มองถึงถึงถึงสิ่งจิ้น : ลู่หนิงเหล็กกับโอกาสยุค 4.0” จัดโดยสภาธุรกิจไทย-จีน นายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานสภาธุรกิจไทย-จีน กล่าวว่า ไทยมีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับการค้าและการลงทุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจีนที่มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนสู่ภายนอกและเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับหลายประเทศทั่วโลก ผ่านนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (วันเบลต์ วันโรด) ซึ่งมีมูลค่าการลงทุน 1.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ที่ผ่านประเทศไทย ดังนั้น ไทยต้องอาศัยความได้เปรียบในเรื่องภูมิศาสตร์ มีที่ตั้งอยู่กลางภูมิภาคนี้ ดึงศักยภาพของประเทศให้สามารถเชื่อมโยงกับจีนเพื่อทำให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้อย่างเต็มที่ และให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ดังนั้น หากไทยสามารถเสนอตัวเป็นสะพานเชื่อมโยงกับจีนกับประเทศต่างๆ ได้ โดยเฉพาะในภูมิภาคนี้ จะเป็นโอกาสของไทยที่จะสามารถรักษาระดับการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศในอนาคตได้

นายวิกรมกล่าวว่า ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ของจีนเติบโตต่อเนื่อง เฉลี่ยสูงกว่า 9% ต่อปี ปีที่ผ่านมาเติบโตถึง 6.9% เกินกว่าที่รัฐบาลจีนคาดไว้ที่ 6.5% อีกทั้งจีนมุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม ดังนั้น รัฐบาลจีนจึงมุ่งสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาในประเทศ ส่งผลให้ปัจจุบันจีนมีสิทธิบัตรงานวิจัย 4.4 แสนชิ้น ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง 2 ประเทศ จึงเป็นผลดีต่อไทย ในการรับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีระหว่างกัน จีนยังถือเป็นตลาดส่งออกสำคัญของไทย มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาไทยไม่ต่ำกว่าปีละ 10 ล้านคน จากจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางออกนอกประเทศปีละ 130 ล้านคน

จิ้นเผย3ข้อยกระดับสัมพันธ์

นายลวี เจี้ยน เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันไทยและจีนก้าวสู่ความสัมพันธ์ทางการทูตปีที่43 มีข้อเสนอแนะให้ทั้ง 2 ประเทศยกระดับความสัมพันธ์ทางการทูตด้วยแนวทาง 3 ด้าน เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ได้แก่ 1.มุ่งสู่การเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนา ระหว่างกันอย่างใกล้ชิด กล่าวคือจีนมีนโยบาย “เมด อิน ไชน่า 2568” และนโยบายวันเบลต์ วันโรด ส่วนไทยมีนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และนโยบายพัฒนาพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) ทั้ง 2 ประเทศจะสามารถร่วมมือเพื่อก้าวสู่การเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนา ระหว่างกันได้อย่างไร ให้สอดคล้องกับ

นโยบายการพัฒนาของรัฐบาลทั้ง 2 ประเทศ เช่นโครงการรถไฟไทย-จีน เป็นตัวอย่างสำคัญของความร่วมมือ ซึ่งปัจจุบันกำลังเดินหน้าการก่อสร้างในเฟสที่ 1 แล้ว เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี จีนยินดีผลักดันให้โครงการนี้ก่อสร้างเสร็จเร็วที่สุด เพื่อจะสามารถสร้างผลประโยชน์ให้ประชาชนตามแนวเส้นทางรถไฟ

นายลวี เจี้ยน กล่าวว่า ความร่วมมือด้านที่ 2 คือ การขยายความร่วมมือด้านดิจิทัล โดยปัจจุบันจีนเป็นผู้นำการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล บิ๊กดาต้า อีคอมเมิร์ซ และนวัตกรรม ซึ่งเป็นทิศทางการพัฒนาที่โลกกำลังขับเคลื่อน โดยจีนยินดีถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้กับไทย ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทเทคโนโลยีจากจีน เช่น อาลีบาบา เจดีดอทคอม หัวเว่ย เข้ามาลงทุนในไทย เป็นโอกาสในการเรียนรู้และรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบุคลากรของไทย

พร้อมช่วยไทยขจัดความยากจน

นายลวี เจี้ยน กล่าวว่า ความร่วมมือด้านที่ 3 คือ การสร้างและยกระดับความร่วมมือระดับประชาชนกับประชาชนของทั้ง 2 ประเทศ โดยรัฐบาลทั้ง 2 ประเทศ ควรจัดกิจกรรมที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระดับประชาชน เนื่องจากมีส่วนผลักดันให้ความสัมพันธ์ทางการทูตสองฝ่ายมั่นคงมากขึ้น นอกจากการมุ่งยกระดับความสัมพันธ์ทางการค้าด้วย ในเดือนพฤศจิกายนนี้รัฐบาลจีนจะจัดงานแสดงสินค้านำเข้าระดับนานาชาติครั้งแรก ที่นครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งยินดีต้อนรับผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานแสดงสินค้าดังกล่าว เพื่อเป็นช่องทางการส่งออกสินค้าไปยังประเทศจีนเพิ่มขึ้น

นายลวี เจี้ยน กล่าวว่า ตลอดความสัมพันธ์ทางการทูต 43 ปี มีคำพุดเกิดขึ้นว่าไทย-จีนใช้โอกาสพี่น้องกัน คำนี้ไม่เคยใช้อธิบายความสัมพันธ์กับประเทศใดในโลก มีเพียงกับไทย ในปี 2560 นักท่องเที่ยวจีนเดินทางมายังประเทศไทย 9.8 ล้านคน เฉพาะในช่วงตรุษจีนมีเข้ามาไทย 3.3 แสนคน และนักศึกษาจีนมาไทย 3.7 หมื่นคน และจีนยังเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยติดต่อกันหลายปี โดยเฉพาะข้าวและยางพารา ซึ่งไทยก็มีการแลกเปลี่ยนทั้งคน และการค้ากับจีนเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ จีนยินดีแบ่งปันประสบการณ์ในการขจัดความยากจนของประเทศให้กับไทย ที่มีเป้าหมายเหมือนกันในการพัฒนาประเทศให้พ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง